



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักบริหารกลาง โทร. ๑๓๘๕๖

ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๑๑๒

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การบรรจุข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (นักวิชาการสิทธิมนุษยชนทรงคุณวุฒิ)

กราบเรียน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- เรียน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางฉัตรสุดา จันทร์ดีเยี่ยม) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์) ผู้อำนวยการสำนักกิจการ กสม.
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายสมณ์ พรหมรส) ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวอารีวรรณ จตุทอง) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ) ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 ผู้อำนวยการประจำ กสม. (นายไสว จันทะศรี) ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
 ผู้อำนวยการประจำ กสม. (นายสรรพลสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 ผู้อำนวยการประจำ กสม. (นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์) ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
 ผู้อำนวยการประจำ กสม. (นางสาวสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล) ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
 เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 รองเลขานุการ กสม. (นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์)
 รองเลขานุการ กสม. (นางสาวอัจฉรา ฉายากุล)
 รองเลขานุการ กสม. (นายอัษฎะรัฐ เองด้วน)
 ที่ปรึกษาสำนักงาน กสม. (นางพรรษา บุญรัตน์)
 ผู้ช่วยเลขานุการ กสม.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (นักวิชาการสิทธิมนุษยชนทรงคุณวุฒิ) ที่ว่าง นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (นักวิชาการสิทธิมนุษยชนทรงคุณวุฒิ) ที่ว่าง โดยได้มีคำสั่งบรรจุข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป รายละเอียดปรากฏเอกสารแนบ

จึงกราบเรียน/เรียน มาเพื่อ

โปรดทราบ

โปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป

เรียน... ๙/๗๐

- เกือบทราบ ดำเนินการ
 อื่นๆ 1แจ้งให้ทราบ

(นายบรรรณัน สุนทรพุกก์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

(นายบุญเกื้อ สมนึก)

เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ ๒๒ /๒๕๖๓
เรื่อง บรรจุข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ (๒) ประกอบกับมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง เทียบตำแหน่งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงบรรจุข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวัส ติงสมิตร)

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บัญชีรายละเอียดการบรรจุข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๒๒ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	วุฒิการศึกษา	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม				ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ				วันที่	หมายเหตุ		
			ตำแหน่งและสังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่	เงินเดือน	ตำแหน่งและสังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ			เลขที่	เงินเดือน
	นางสาวสุพร เดชขำ	รัฐศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต Master of Policy and Administration	ผู้อำนวยการสำนัก ฝ่ายวางแผนประเมิน สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน สำนักงาน คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	อำนวยการ	สูง	๑๑๔	๖๘,๑๓๐	ที่ปรึกษาสำนักงาน คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สำนักงาน คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	วิชาการ	ทรง คุณวุฒิ	๖	๖๘,๑๓๐	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓	
	หมายเหตุ													

หมายเหตุ

- ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท
- ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ ๒๒,๐๐๐ บาท

